

Số: /BC-UBND

Hà Quảng, ngày tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

PHẦN I

KẾT QUẢ 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23-NQ/TW

I. KHÁI QUÁT CHUNG ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Hà Quảng là huyện vùng cao, biên giới có trên 99% dân số là người dân tộc thiểu số, là địa phương thuộc diện thụ hưởng các Chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Hàng năm đều được Trung ương, tỉnh phân bổ nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ cho huyện từ các nguồn vốn Chương trình Chương trình 135, Quyết định 102/QĐ-TTg, Quyết định 54/QĐ-TTg, Quyết định 755/QĐ-TTg, Quyết định 2085/QĐ-TTg, Quyết định 1722/QĐ-TTg,...; Kết thúc giai đoạn, từ những nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của ngân sách Trung ương, huyện Hà Quảng đã thực hiện đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể: tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, bình quân mỗi năm giảm được từ 4-5%, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống cơ bản đã được đầu tư, xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu thiết yếu của đồng bào các dân tộc ở địa phương; đời sống của đồng bào các dân tộc từng bước được nâng lên, nhân dân có cuộc sống ổn định; sự đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng gắn bó. Đến nay trên địa bàn toàn huyện đã có 03/21 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong thời gian tới (GD 2023-2025) huyện sẽ phấn đấu thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

II. KẾT QUẢ 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23-NQ/TW

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, chính quyền các cấp, cụ thể hóa bằng các Chương trình trọng tâm, các Nghị quyết chuyên đề, các Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của UBND tỉnh và sở ngành của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trên cơ sở Nghị quyết, chương trình, kế hoạch chung của huyện, các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết trên một số lĩnh vực

Thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển trong cộng đồng các dân tộc, hằng năm huyện Hà Quảng triển khai kịp thời đồng bộ các chính sách đến toàn thể nhân dân góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân cùng nhau thi đua phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, xóa đói, giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc qua một số chương trình dự án sau:

- Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) giai đoạn 2016-2020, với tổng nguồn vốn là 171.434,983 triệu đồng, trong đó:

+ Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng: 150.334,129 triệu đồng; Vốn đầu tư: 142.302,969 triệu đồng, đầu tư xây dựng được trên 100 công trình hạ tầng cơ sở, bao gồm các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung, trường học, nhà văn hóa ... Các công trình sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, phục vụ thiết thực nhu cầu thực tế của địa phương, góp phần cải thiện nước sinh hoạt ở vùng đặc biệt khó khăn, từng bước kiên cố hóa hệ thống thủy lợi, nâng tỷ lệ số xóm có đường giao thông đến xóm ... tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, sản xuất, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân; Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: 8.031,16 triệu đồng, duy tu bảo dưỡng 38 công trình (03 công trình trụ sở làm việc xã, 19 công trình giao thông, 02 công trình thủy lợi, 13 công trình nước sinh hoạt tập trung, 01 công trình điện sinh hoạt). Thông qua công tác duy tu, bảo dưỡng một số công trình đã xuống cấp được cải tạo, khắc phục, sửa chữa kịp thời, đảm bảo tiếp tục phát huy được hiệu quả công năng của công trình, hỗ trợ phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

+ Tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: 21.100,854 triệu đồng, trong đó: Hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế: 18.560,854 triệu đồng, thực hiện hỗ trợ cho gần 11.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, các nội dung hỗ trợ chủ yếu là giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến bảo quản nông sản; Mô hình giảm nghèo: 2.540 triệu đồng, thực hiện 24 mô hình. Trong đó có 05 mô hình tạo việc làm công thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản, làm được 05 tuyến đường giao thông nông thôn, có 199 hộ tham gia, trong đó: 125 hộ nghèo, 43 hộ cận nghèo, 31 hộ mới thoát nghèo tham gia thực hiện mô hình; 19 mô hình phát triển nông nghiệp bao gồm các mô hình trồng lạc, trồng cây ăn quả và mô hình chăn nuôi.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định 755/QĐ-TTg, Quyết định số: 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2017-2020: Tổng kinh phí theo kế hoạch: 17.880 triệu

đồng, đầu tư xây dựng được 12 công trình nước sinh hoạt tập trung; hỗ trợ được 1.560 hộ nghèo về nước sinh hoạt phân tán; chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề đối với hộ dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn, trong năm 2016 Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt cho 140 hộ vay vốn với tổng số tiền là 2.045 triệu đồng; chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định 54/ QĐ-TTg có 381 hộ nghèo được vay với tổng số tiền 3.000 triệu đồng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/ QĐ -TTg với tổng kinh phí đã thực hiện hỗ trợ 7.472,792 triệu đồng, hỗ trợ cho 77.873 lượt người, các loại giống cây trồng (ngô, lạc, dong giềng, gừng...) phân bón (đạm, lân, kali).

- Thực hiện chính sách Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tổng số vốn thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 là 363.136,627 triệu đồng (*trong đó vốn phân bổ theo các năm là 359.815 triệu đồng, vốn chuyển nguồn 2016 sang là 621,627 triệu đồng, vốn bổ sung năm 2017 là 2.700 triệu đồng*), thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 351.459,665, gồm 115 công trình giao thông nông thôn, y tế, giáo dục, công trình nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà văn hóa xóm,...; Vốn duy tu bảo dưỡng các công trình 30a với tổng số vốn 18.888 triệu đồng, phân bổ cho 12 công trình đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà công vụ giáo viên, sửa chữa đình chợ Sóc Giang, xã Sóc Hà; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng số kinh phí thực hiện là 71.523 triệu đồng, kết quả giải ngân đạt 100% kế hoạch giao. Thực hiện hỗ trợ các loại giống cây trồng, phân bón như: Giống Lạc, Ngô, Gừng, cây Cam, Khoai tây, Lúa, bưởi, phân đạm, lân, kali, NPK, phân bón đặc chủng thuốc lá... với kinh phí thực hiện là 21.106,96 triệu đồng; Hỗ trợ giống vật nuôi như: Trâu, bò, lợn, gà, vịt, dê... và thức ăn chăn nuôi với số tiền hỗ trợ là 23.748,34 triệu đồng; Hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng: Với số tiền 20.549,51 triệu đồng, hỗ trợ cho 13.872 hộ, diện tích thực hiện 31.753,60 ha; Hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại là 1.194,2 triệu đồng; Hỗ trợ tạo đất sản xuất gồm: Khai hoang phục hóa 1,927ha, kinh phí thực hiện 45,27 triệu đồng, hỗ trợ cho 10 hộ; Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở: 314,74 triệu đồng và hỗ trợ chi phí quản lý với số tiền 1.133,97 triệu đồng.

Kết quả thực hiện các Chương trình, chính sách, dự án đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân, nhân dân đồng tình, tin tưởng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và nhà nước, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao hơn.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các lễ hội truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán như: Lễ hội Về nguồn Pác Bó, Lễ hội Xuân leo cột mỡ xã Cần Nông, Lễ hội xã Lương Thông, Lễ hội mừng 09 tháng riêng (Sóc Giang) Sóc Hà gồm các trò chơi dân gian, hát dân ca, giao duyên,... thành lập 21 chi hội bảo tồn dân ca các xã, thị

trần; phối hợp tổ chức Hội thi dân ca, trình diễn trang phục dân tộc nhằm góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện.

Thực hiện theo Kế hoạch của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, việc chức, hằng năm UBND huyện chọn cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng phù hợp với từng vị trí việc làm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Hà Quảng đã triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng trong việc tổ chức triển khai thực hiện, đồng bào các dân tộc đồng tình hưởng ứng đã tác động tích cực đến hiệu quả của chương trình, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân và được nhân dân đón nhận và ủng hộ, góp phần nâng cao sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên vẫn còn một số hạn chế như:

Việc triển khai Nghị quyết số 23-/NQ/TW còn bất cập, công tuyên truyền có lúc chưa liên tục, sâu sát với nhân dân nên chưa phát huy hết vai trò, sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện nhà.

2. Bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu và cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay.

Thứ hai, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp, chính đáng của đoàn viên, hội viên trên địa bàn.

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở.

Thứ tư, tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp, tích cực phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội làm công tác dân vận.

Thứ năm, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

PHẦN II

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Hà Quảng đặc thù địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, xuất phát điểm kinh tế thấp, nhu cầu đầu tư lớn nhưng đáp ứng về ngân sách còn rất hạn chế. Mặc

dù đã đầu tư một số hạng mục công trình cơ sở hạ tầng, nhưng do CSHT còn thiếu và yếu, chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đến nay đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn còn gặp khó khăn; một bộ phận đồng bào còn đói giáp hạt, chênh lệch mức thu nhập của các vùng, giữa các dân tộc trong huyện còn lớn.

II. QUAN ĐIỂM

- Đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết là tin vào dân, dựa vào dân vì lợi ích của dân để đoàn kết toàn dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong lao động, học tập, sản xuất.

- Đoàn kết lâu dài, rộng rãi, chặt chẽ, tự giác, có tổ chức, lãnh đạo.

- Đoàn kết trên cơ sở hiệp thương, dân chủ, chân thành, thẳng thắn, thân ái; đoàn kết gắn với đấu tranh, tự phê bình và phê bình.

- Phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người, trân trọng “phần thiện”, dù nhỏ nhất ở mỗi con người để tập hợp, quy tụ rộng rãi mọi lực lượng.

III. MỤC TIÊU

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức trị - xã hội phải thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản diện xã hội, đề các chủ trương, chính sách sát cuộc sống, đáp ứng lợi ích của nhân dân.

- Đề kiên trì thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, khoan dung, cùng nhau hợp sức xây dựng một xã hội đồng thuận cao trên tinh thần cởi mở, độ lượng, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định, phát triển toàn diện và bền vững.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Tiếp tục xây dựng những định hướng chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát triển nền kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, khuyến khích làm giàu chính đáng; phấn đấu nâng dân độ đồng đều về trình độ dân trí, văn hóa và mức độ hưởng thụ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân địa phương; phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương; đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” coi trọng vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Đặt nhiệm vụ phục vụ nhân dân lên trên hết trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; giải quyết đúng đắn và nhanh chóng các công việc có quan hệ trực tiếp đến đời sống nhân dân; thực hiện đúng đắn chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng. Đồng thời tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Trên đây là báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh của huyện Hà Quảng.

Nơi nhận:

- Ban Dân tộc tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, DT (Lưu, Toàn, Bắc).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Phương